

การจำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นในการดำเนินการจัดการความรู้

ชื่อส่วนราชการ ผปมส.รร.ขส.ทบ.

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าหมาย (objective)	ตัวชี้วัด (KPI) ตามคำรับรอง	เป้าหมายของตัวชี้วัด	องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็น ยุทธศาสตร์
องค์กรแห่งการเรียนรู้	รร.ขส.ทบ. มีเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อสนองตอบนโยบายของ ทบ.	ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำองค์ความรู้	๗๐	ขั้นตอนการทดสอบและการดำเนินการขอรับใบอนุญาตพิเศษสำหรับข้าราชการทหาร
องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกมาจัดทำแผนการจัดการความรู้ คือ				
แผนการจัดการความรู้แผนที่ ๑	<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ : องค์กรแห่งการเรียนรู้</p> <p>องค์ความรู้ที่จำเป็น : องค์ความรู้เกี่ยวกับการขั้บรถยนต์ให้ถูกวิธีและเป็นไปตาม พ.ร.บ.จราจร พ.ศ. ๒๕๒๒</p> <p>เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาของ รร.ขส.ทบ.รู้ถึงขั้นตอนและวิธีการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตพิเศษสำหรับข้าราชการทหาร</p> <p>ตัวชี้วัดตามคำรับรองและเป้าหมายที่เลือกใช้วัดการทำ KM : เอกสารแนวทางขั้นตอนและวิธีการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตพิเศษสำหรับข้าราชการทหาร</p>			

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)

ชื่อหน่วยงาน : ผปมส.รร.ขส.ทบ.

เป้าหมาย KM (Desired State) : องค์กรความรู้เกี่ยวกับ ขั้นตอนการทดสอบและการดำเนินการขอรับใบอนุญาตพิเศษสำหรับขับรถยนต์ทหาร

หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : เอกสารขั้นตอนการทดสอบและการดำเนินการขอรับใบอนุญาตพิเศษสำหรับขับรถยนต์ทหาร

ลำดับ	กิจกรรม การจัดการความรู้	ระยะเวลา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	เครื่องมือ	กระบวนการบริหาร การเปลี่ยนแปลงCMP
๑	การบ่งชี้ความรู้ - ทำอย่างไรถึงจะได้รับใบอนุญาตพิเศษ สำหรับขับรถยนต์ทหาร - การทดสอบข้อเขียน/ปฏิบัติ - สถานีทดสอบการขับรถยนต์ทหาร - ประเภทของใบใบอนุญาตพิเศษสำหรับขับ รถยนต์ทหาร	ก.ย.๕๘	ผปมส. รร.ขส.ทบ.	ไม่น้อย กว่า ๖ คน	กำลังพล ของ ผปมส.รร.ขส.ทบ. ทบ.	ผปมส. รร.ขส.ทบ.	Cop ชุมชนนัก ปฏิบัติ	CMP ๑,๒,๓
๒	การสร้างและแสวงหาความรู้ - เครื่องมือทดสอบขับรถที่นำมาเทียบเคียง - พรบ.รถยนต์ทหาร พ.ศ.๒๕๗๖ กรม เสมียนตรา - พรบ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ และฉบับ เพิ่มเติม - ข้อบังคับทหารว่าด้วยการใช้รถยนต์ทหาร พ.ศ.๒๕๘๐ - เว็บไซต์ สนง.ตำรวจแห่งชาติ	ก.ย.๕๘	จำนวนของ แหล่งข้อมูลที่นำมา จัดทำองค์ความรู้	๕ แหล่ง	-ผปมส.รร.ขส.ทบ. ทบ. - เว็บไซต์ สนง. ตำรวจแห่งชาติ -พรบ.รถยนต์ทหาร - พรบ.จราจรทาง บก พ.ศ.๒๕๒๒ - ข้อบังคับทหารว่า ด้วยการใช้รถยนต์ ทหาร	ผปมส. รร.ขส.ทบ.	- MS ระบบพี เคื่อง - KBฐานความรู้	CMP ๑,๒,๓,๔

ลำดับ	กิจกรรม การจัดการความรู้	ระยะเวลา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	เครื่องมือ	กระบวนการ บริหารการ เปลี่ยนแปลงCMP
๓	การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ - ขั้นตอนการขอได้รับใบอนุญาตพิเศษ สำหรับขับรถยนต์ทหาร - สถานีที่ ๑ การถอยรถเข้าจอดในที่จำกัด - สถานีที่ ๒ การขับรถยนต์ในช่องทางบังคับ - สถานีที่ ๓ การออกรถบนลาด - สถานีที่ ๔ การขับรถปฏิบัติตาม เครื่องหมายจราจร - ประเภทของใบอนุญาตพิเศษสำหรับขับ รถยนต์ทหาร - การขอรับใบอนุญาตพิเศษสำหรับขับ รถยนต์ทหาร ทั้ง ๖ วิธี	ก.ย.๕๘	จำนวนองค์ความรู้	๑ เรื่อง	ข้อมูลที่หามาได้ จากขั้นตอนที่ ๒	ผปมส. รร.ขส.ขส.ทบ.	- KBฐานความรู้	CMP ๒,๓,๔
๔	การประมวลและกลั่นกรองความรู้ - นำความรู้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ	ก.ย.๕๘	จำนวนผู้เชี่ยวชาญ ที่ตรวจสอบองค์ ความรู้	ไม่น้อยกว่า ๓ คน	ผู้เชี่ยวชาญจาก - ผปมส. รร.ขส.ขส.ทบ.	ผปมส. รร.ขส.ขส.ทบ.	- MS ระบบพี เคี่ียง	CMP ๒,๓,๔,๕

ลำดับ	กิจกรรม การจัดการความรู้	ระยะเวลา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	เครื่องมือ	กระบวนการบริหาร การเปลี่ยนแปลง CMP
๕	การเข้าถึงความรู้ - เอกสารประกอบ - เว็บไซต์ รร.ขส.ขส.ทบ.	ก.ย.๕๘	จำนวนช่องทางที่สามารถทำให้กำลังพลเข้าถึงองค์ความรู้ได้	๒ ช่องทาง	- เอกสารประกอบ - อินเทอร์เน็ต	ผปมส. รร.ขส.ขส.ทบ.	- MS ระบบพี เลี้ยง	CMP ๒,๓,๔,๕
๖	การแบ่งบันแลกเปลี่ยนความรู้ - ประชุมแสดงความคิดเห็น	ก.ย.๕๘	ไม่ต่ำกว่า ๘ คน	กำลังพล ผปมส. รร. ขส.ขส.ทบ.	ผตก.รร.ขส.ขส.ทบ. กศ.รร.ขส.ขส.ทบ.	ผปมส. รร.ขส.ขส.ทบ.	- KFเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้	CMP ๑,๒,๓,๔,๕
๗	การเรียนรู้ - เอกสาร - เว็บไซต์ รร.ขส.ขส.ทบ.	ก.ย.๕๘	ผู้เข้ามาดูในเว็บไซต์และแสดงความคิดเห็น	ไม่น้อยกว่า ๓๐ คน	ครู/อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจ	ผปมส. รร.ขส.ขส.ทบ.	- KFเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้	CMP ๑,๒,๓,๔,๕
ผู้ทบทวน ร.อ. อนุรักษ์ วงศ์รัตน์นารา (อนุรักษ์ วงศ์รัตน์นารา) ประจำแผนกฯ				ผู้อนุมัติ พ.อ.ยุทธศักดิ์ กองช่าง (ยุทธศักดิ์ กองช่าง) หน.ผปมส.รร.ขส.ขส.ทบ.				